

Số: /KH-THTT

Thành Tô, ngày tháng 7 năm 2023

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11 tháng 7 năm 2023

Thực hiện Công văn số 477/TCDS-TTGD ngày 26 tháng 6 năm 2023 của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) về việc hướng dẫn nội dung truyền thông nhân Ngày Dân số Thế giới 11/7/2023; Kế hoạch

số:96 /KH-SYT ngày 28 tháng 6 năm 2023 của Sở Y tế thành phố Hải Phòng về Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11 tháng 7 năm 2023; công văn Số:1740 /SGDDT-GDTH ngày 03 tháng 7 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11/7/2023

Trường Tiểu học Thành Tô xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11/7 năm 2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ giáo viên và nhân viên trong nhà trường về vai trò, tầm quan trọng của công tác dân số đối với sự phát triển nhanh và bền vững của thành phố, đất nước theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới (Nghị quyết số 21-NQ/TW); Chương trình hành động số 51-CTr/TU ngày 10/01/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW (Chương trình hành động số 51-CTr/TU).

Tăng cường sự tham gia đồng bộ, tích cực, trách nhiệm của cán bộ giáo viên và nhân viên trong nhà trường để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ về công tác dân số trong tình hình mới mà Đảng và Nhà nước đã đề ra.

2. Yêu cầu

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11/7 năm 2023 phải được thiết kế trong một kế hoạch tổng thể; nội dung, thông điệp truyền thông, khẩu hiệu hành động phải được triển khai đồng bộ, thống nhất; tổ chức thực hiện tiết kiệm, lồng ghép có hiệu quả với các hoạt động truyền thông thường xuyên của nhà trường

II. CHỦ ĐỀ, NỘI DUNG VÀ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Chủ đề Ngày Dân số Thế giới 11/7 năm 2023

Phát huy sức mạnh của bình đẳng giới: Nâng cao tiếng nói của phụ nữ và trẻ em gái để giải phóng tiềm năng vô hạn của thế giới chúng ta

(Diễn giải Chủ đề và thông điệp - Phụ lục 1 đính kèm theo)

2. Nội dung

Tiếp tục tuyên truyền phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước về công tác dân số trong tình hình mới như: Nghị quyết số 21-NQ/TW; Nghị quyết số 137/NQ-CP; Chiến lược Dân số Việt Nam, các Chương trình, Đề án, Kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Chương trình hành động số 51-CTr/TU, Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND, Quyết định số 617/QĐ-UBND và các Kế hoạch về công tác dân số của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và các địa phương đến năm 2030.

Tăng cường tuyên truyền về Luật hôn nhân gia đình, Luật bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình, biện pháp bảo đảm bình đẳng giới, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện bình đẳng giới.

Tuyên truyền nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ và trẻ em gái, đảm bảo việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS)/KHHGĐ cho phụ nữ, trẻ em gái; tuyên truyền về tác hại của phá thai, tập trung tuyên truyền về giảm thiểu tình trạng mang thai ngoài ý muốn và phá thai ở tuổi vị thành niên/thanh niên (VTN/TN).

Đẩy mạnh truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi về bình đẳng giới, không lựa chọn giới tính thai nhi, nêu cao vai trò, vị trí của phụ nữ trong gia đình và xã hội. Truyền thông tạo dư luận xã hội phê phán các hành vi lựa chọn giới tính thai nhi và ủng hộ người phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này; tăng cường giáo dục về kỹ năng sống hiệu quả, giáo dục giới tính toàn diện chú trọng bình đẳng giới để trẻ em gái được an toàn và phát triển đầy đủ cả về thể chất và trí tuệ là điều cần thiết cho sự phát triển.

Tuyên truyền, vận động nam, nữ thanh niên thực hiện tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn, trước hết là các đối tượng có nguy cơ cao. Nâng cao nhận thức của người dân về tác hại, hệ lụy của việc tảo hôn, kết hôn cận huyết thống; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về cấm tảo hôn, kết hôn cận huyết thống.

Tuyên truyền, vận động thai phụ, sản phụ tham gia, thực hiện chương trình tầm soát, chẩn đoán và điều trị sớm bệnh tật trước sinh và sơ sinh. Tuyên truyền về lợi ích, ý nghĩa của việc tầm soát trước sinh và tầm soát sơ sinh; các dịch vụ tầm soát trước sinh và tầm soát sơ sinh; kết quả thực hiện chương trình tầm soát trước sinh và tầm soát sơ sinh.

Thực hiện tốt KHHGĐ để nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển thành phố, đất nước; duy trì vững chắc mức sinh thay thế và đồng đều giữa các địa phương, quy mô dân số ổn định và khoảng cách sinh con hợp lý giữa các lần sinh để đảm bảo sức khỏe và nuôi dạy con tốt.

3. Khẩu hiệu tuyên truyền (Phụ lục 2 đính kèm theo)

III. CÁC HOẠT ĐỘNG

Nhà trường xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11/7 năm 2023 phù hợp với tình hình thực tế, lựa chọn các hoạt động:

- Lồng ghép các hoạt động kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11/7 với hội nghị sơ kết công tác dân số 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm, tổng kết Chiến dịch truyền thông, tư vấn chuyên đề về chăm sóc SKSS/KHHGD và nâng cao chất lượng dân số năm 2023.

- Tuyên truyền thường xuyên đến tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Thường xuyên cập nhật và đưa tin các thông tin trên Zalo của nhà trường.

- Tổ chức tư vấn nhóm nhỏ, nói chuyện, sinh hoạt chuyên đề về việc không chế tử số giới tính khi sinh, bình đẳng giới, chăm sóc SKSS/KHHGD cho phụ nữ, trẻ em gái, tác hại của phá thai, dự phòng vô sinh, tư vấn và khám sức khỏe trước hôn nhân, tiếp thị xã hội, xã hội hóa các phương tiện tránh thai và hàng hóa chăm sóc sức khỏe/SKSS...

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ định hướng hoạt động nêu trên tổ chức các hoạt động phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường đạt hiệu quả, thiết thực hưởng ứng Ngày Dân số thế giới 11/7.

Nơi nhận:

- PGD&ĐT (để b/c);
- CB-GV-NV nhà trường
- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

Phạm Thị Huyền

Phụ lục 1**Chủ đề, thông điệp Ngày Dân số Thế giới 11/7 năm 202 của Quỹ Dân số Liên hiệp quốc**

Chủ đề: “*Phát huy sức mạnh của bình đẳng giới: Nâng cao tiếng nói của phụ nữ và trẻ em gái để giải phóng tiềm năng vô hạn của thế giới chúng ta*”

Ngày Dân số Thế giới năm 2023 lại là một dịp nữa để Quỹ Dân số Liên hiệp quốc (UNFPA) tiếp tục thực hiện những công việc, những nỗ lực không ngừng đảm bảo quyền và lựa chọn cho mọi người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái để tạo ra một thế giới với tiềm năng vô hạn.

Hiện nay phụ nữ và trẻ em gái chiếm 49,7% dân số toàn cầu, nhưng những mong muốn của họ về cuộc sống, gia đình và việc làm vẫn bị bỏ qua khi bàn về các vấn đề nhân khẩu học và quyền của họ vẫn bị vi phạm trong các chính sách về dân số. Điều này đã tạo ra một thế giới đang loại trừ, bỏ qua và hạn chế tiềm năng của *mỗi cá nhân* trên hành tinh của chúng ta. Nó sẽ làm cho tất cả chúng ta, chứ không chỉ riêng phụ nữ và trẻ em gái, không được hưởng một tương lai thịnh vượng, hòa bình và bền vững hơn.

Nguồn gốc của vấn đề này chính là **bất bình đẳng giới**. Khắp nơi trên thế giới sự bất công phổ biến này đã làm cho phụ nữ và trẻ em gái không được đi học, không có việc làm và không giữ vị trí lãnh đạo; hạn chế những nỗ lực cá nhân và khả năng ra quyết định về sức khỏe và đời sống tình dục và sinh sản của họ; làm tăng nguy cơ dễ bị tổn thương do bạo lực, những thực hành có hại và tử vong mẹ do những nguyên nhân hoàn toàn có thể ngăn chặn được.

Nhưng có lẽ điều quan trọng nhất là bất bình đẳng giới đã ngăn cản thế giới đặt ra các câu hỏi hay quan tâm đến những gì mà phụ nữ và trẻ em gái mong muốn.

Những mong muốn của phụ nữ và trẻ em gái là quan trọng và UNFPA quan tâm đến những mong muốn đó. Như đã khẳng định trong [Báo cáo Tình trạng Dân số năm 2023](#), khi phụ nữ và trẻ em gái được xã hội trao quyền tự chủ về cuộc sống và cơ thể của mình, họ và gia đình của họ sẽ thành đạt. Và kết quả là chúng ta sẽ tạo ra một thế giới tốt đẹp, bao trùm và được trang bị tốt hơn để có thể giải quyết bất cứ những thay đổi và thách thức nhân khẩu học nào trong tương lai².

Nhân Ngày Dân số Thế giới năm 2023, chúng ta nhấn mạnh sự cần thiết thúc đẩy bình đẳng giới để tạo điều kiện thực hiện những giấc mơ của 8 tỷ người. Quá trình này cần bắt đầu từ việc lắng nghe tiếng nói của phụ nữ, trẻ em gái và những người yếu thế và xây dựng luật pháp và chính sách để có thể giúp họ thực hiện các quyền của mình và đưa ra các quyết định đúng đắn.

Chỉ khi đó chúng ta mới có thể huy động được sức mạnh của một nửa dân số trên hành tinh để giải quyết những vấn đề cấp bách hiện nay. Một thế giới đa

dạng, thịnh vượng với 8 tỉ người đầy những tiềm năng vô hạn phụ thuộc vào điều này.

NHỮNG THÔNG điệp CHÍNH NHÂN NGÀY DÂN SỐ THẾ GIỚI NĂM 2023

● **Chúng ta phải thúc đẩy bình đẳng giới để tạo ra một thế giới với những tiềm năng vô hạn được công bằng, có khả năng chống chịu và bền vững hơn.**

○ Xã hội và cộng đồng sẽ mạnh mẽ và lành mạnh hơn khi phụ nữ và trẻ em gái được quyền quyết định về việc lập gia đình và thời điểm kết hôn theo mong muốn của mình.

○ Sức sáng tạo, sự khéo léo, nguồn lực và sức mạnh của một nửa dân số trên hành tinh của chúng ta là cơ sở quan trọng để giải quyết các thách thức về nhân khẩu học và các thách thức khác đang đe dọa tương lai của chúng ta, trong đó có biến đổi khí hậu và xung đột.

○ Phụ nữ đóng vai trò quan trọng tạo sự đồng thuận và kiến tạo hòa bình ở mọi cấp độ.

● **Bất bình đẳng giới là có hại và vi phạm các quyền, sự lựa chọn của phụ nữ và trẻ em gái.**

○ Bất bình đẳng giới làm cho phụ nữ và trẻ em gái không được đến trường, không có việc làm và không được đảm nhận những vị trí lãnh đạo; hiện chỉ có 6 quốc gia có đại diện nữ giới ngang bằng với nam giới trong quốc hội.

○ Bất bình đẳng giới hạn chế nỗ lực cá nhân và khả năng ra quyết định về sức khỏe và đời sống tình dục và sinh sản của người phụ nữ và thường dẫn đến sự khác biệt giữa mong muốn và thực tế sinh sản của người phụ nữ.

○ Bất bình đẳng giới cũng làm trầm trọng nguy cơ phụ nữ và trẻ em gái bị tổn thương do bạo lực và các thực hành có hại. Nó cũng như tăng nguy cơ tử vong khi mang thai và sinh đẻ do những nguyên nhân có thể ngăn ngừa được, với thực trạng là cứ mỗi hai phút lại có một phụ nữ tử vong khi mang thai hay trong khi sinh đẻ.

● **Những điều phụ nữ và trẻ em gái mong muốn có ý nghĩa rất quan trọng dù ở bất cứ đâu - trong bối cảnh phát triển hay khủng hoảng nhân đạo, trực tuyến hay ngoại tuyến.**

○ Tăng cường bình đẳng giới đòi hỏi chúng ta cần lắng nghe tiếng nói của phụ nữ, trẻ em gái và những người yếu thế để hiểu những thách thức mà họ phải đối mặt khi họ hiện thực hóa ước mơ hay tiềm năng của mình.

○ Rất phổ biến thực trạng là những rào cản và khó khăn về kinh tế (liên quan đến giới) đối với sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục và quyền của phụ nữ, bao gồm cả việc không có các biện pháp tránh thai đang ngăn cản phụ nữ tạo dựng một gia đình mà họ mong muốn. Đó là các thí dụ về vi phạm quyền tự quyết cơ thể của người phụ nữ và vấn đề này đe dọa tương lai toàn cầu chung của

chúng ta.

- Các chính phủ phải thúc đẩy các quyền của phụ nữ và trẻ em gái, khả năng tự đưa ra quyết định của mình thông qua luật pháp nhằm đảm bảo sự bao trùm toàn diện, khả năng chống chịu của dân số toàn cầu.

- **Đầu tư vào bình đẳng giới hôm nay là đầu tư cho tương lai chung của chúng ta.**

- Trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái để họ thực hiện các quyền và đưa ra các quyết định, đặc biệt liên quan đến quyền tự quyết về cơ thể, sẽ góp phần tạo dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Đó là một thế giới mà người dân có thể sống một cuộc sống không bị bạo lực và có thể phát huy đầy đủ tiềm năng cá nhân.

- Quyền của phụ nữ cũng là quyền con người; vì vậy tăng cường bình đẳng giới là các biện pháp cần thiết để đảm bảo thực thi quyền con người ở mức độ cao nhất có thể.

- Theo Ngân Hàng Thế giới, thu hẹp khoảng cách giới trong việc làm có thể làm tăng tỷ lệ GDP đầu người trong tương lai lên trung bình 20%.

Con số và sự kiện:

- Hơn 40% phụ nữ trên thế giới không thể tự quyết định về sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục và các quyền về sức khỏe sinh sản của mình.³

- Cứ **4 phụ nữ thì chỉ có một người** ở các nước có mức thu nhập thấp và trung bình thực hiện được mong muốn sinh sản của mình.⁴

- Cứ **2 phút** lại có một phụ nữ tử vong khi mang thai hay trong lúc sinh nở (ở những khu vực có xung đột thì con số tử vong này cao gấp đôi)

- Gần **một phần ba** phụ nữ bị bạo lực bởi bạn tình, bị bạo lực tình dục bởi người không quen biết hoặc cả hai trường hợp

- Chỉ có **6 quốc gia** có 50% hay hơn 50% thành viên quốc hội là phụ nữ⁵

- Hơn **hai phần ba** trong số 800 triệu người dân không biết đọc trên toàn cầu là phụ nữ⁶

Thông tin thêm:

Chiến dịch của UNFPA khu vực Châu Á - Thái Bình Dương nhân ngày Dân số Thế Giới 2023 sẽ tập trung vào quyền sinh sản của phụ nữ - dựa trên góc độ bình đẳng giới và quyền con người. Tập trung vào việc làm thế nào để hỗ trợ quyền lựa chọn về sức khỏe sinh sản của phụ nữ là chìa khóa giải quyết các vấn đề về dân số

Phụ lục 2

**KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN NGÀY DÂN SỐ THẾ GIỚI 11/7 NĂM
2023**

1. Nam giới có trách nhiệm chia sẻ với nữ giới trong việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình và nuôi dạy con cái
2. Hãy chọn cho mình một biện pháp tránh thai phù hợp để tránh mang thai ngoài ý muốn
3. Không phân biệt giới, không lựa chọn giới tính thai nhi
4. Tăng cường chăm sóc sức khỏe sinh sản vì chất lượng cuộc sống và hạnh phúc gia đình
5. Không mang thai ở tuổi vị thành niên vì sức khỏe, hạnh phúc và tương lai của bạn
6. Tham gia tư vấn và khám sức khỏe trước hôn nhân vì tương lai hạnh phúc của mỗi gia đình
7. Thúc đẩy bình đẳng giới, góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh
8. Nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức
9. Hãy để việc sinh con trai hay gái theo quy luật tự nhiên